

Hội nghị xúc tiến đầu tư Khánh Hòa - Nhật Bản 2023 mở ra nhiều cơ hội hợp tác

02:07 08/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 7/10, tại TP. Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư Khánh Hòa - Nhật Bản năm 2023, là hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Tham dự hội nghị, có ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về phía Nhật Bản có ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh; ông Nakajima, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản tại Việt Nam; ông Masaya Ueda, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa có ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và bà Phạm Thị Xuân Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.



Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị_Ảnh: BKH.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã trình bày những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, từ đó sẽ thu hút các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, cũng như thu hút đầu tư vào 3 trụ cột chính mà tỉnh có lợi thế, bao gồm du lịch, tài chính, thương mại, logistics, giáo dục - đào tạo và phát triển đô thị; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, công nghệ thông tin và viễn thông, công nghiệp hỗ trợ; phát triển nông nghiệp quy mô lớn, tăng cường ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số gắn với chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, nâng cao sức cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân, tỉnh tập trung vào 3 vùng động lực phát triển, thu hút đầu tư là vịnh Cam Ranh, TP. Nha Trang, vịnh Vân Phong. Với định hướng đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề cao tiềm năng của các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản.

“Với thế mạnh và kinh nghiệm về công nghệ, tài chính của các doanh nghiệp Nhật Bản, một khi được kết hợp với những lợi thế của Khánh Hòa sẽ mang lại lợi ích to lớn và thiết thực cho cả hai

bên và góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược tin cậy, thân thiết giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung và giữa Khánh Hòa - Nhật Bản nói riêng”, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định.

Cùng với đó, tỉnh Khánh Hòa cũng cam kết chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản, thực hiện nhất quán quan điểm chính quyền địa phương luôn đồng hành cùng sự phát triển của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện thành công dự án và đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai.



Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BKH.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cũng nhấn mạnh Khánh Hòa và Nhật Bản còn nhiều dư địa hợp tác trên lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Ông bày tỏ niềm tin với tầm nhìn chiến lược dài hạn và sự nhạy bén tuyệt vời cũng như tình cảm dành cho Khánh Hòa, các nhà đầu tư và doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục chọn Khánh Hòa là điểm đến để tận dụng những cơ hội to lớn đang chờ đón các nhà đầu tư.

Hiện tại, tỉnh Khánh Hòa đã thu hút được khoảng 607 dự án đầu tư có nguồn vốn ngoài ngân sách, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 480 nghìn tỷ đồng. Đối với dự án FDI, tỉnh thu hút được 111 dự án

với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,825 tỷ USD, trong đó có 6 dự án của Nhật Bản với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,652 tỷ USD, chiếm gần 70% tổng vốn FDI; Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Khánh Hòa.



Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đồng hành hỗ trợ cho hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: BKH.

Ông Nakajima, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản tại Việt Nam nhận định Việt Nam là điểm đầu tư không thể thiếu của doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó, Khánh Hòa có điểm mạnh về du lịch và thủy sản, là lĩnh vực mà Nhật Bản quan tâm và muốn đầu tư.

Cũng tại hội nghị lần này, các đại biểu, doanh nghiệp đã cùng chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đồng hành hỗ trợ cho hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Khánh Hòa với các doanh nghiệp của Nhật Bản tới tỉnh Khánh Hòa giữa Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP. HCM (JCCH).



Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm Ảnh: BKH.

Biên bản là cơ sở để mở ra những cơ hội hợp tác, thúc đẩy phát triển các hoạt động đầu tư, kinh doanh giữa Khánh Hòa và Nhật Bản dựa trên tiềm năng, lợi thế của mỗi bên.

Thanh Bình

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu-khanh-hoa-nhat-ban-2023-mo-ra-nhieu-co-hoi-hop-tac>